
sþ.
til fjármálaráðherra um gjaldheimtu á Suðurnesjum.

77. Fyrirspurn [72. mál]

Frá Karli Steinari Guðnasyni.

1. Hver er afstaða fjármálaráðuneytisins til sameiginlegrar gjaldheimtu sveitarfélag-
anna á Suðurnesjum?

2. Er ráðuneytið reiðubúið að fela slíkri stofnun innheimtu á skatttekjum ríkisins á
þessu svæði?


